



Simulan a Pagtitipon

CG Gathering kung saan nagkikita ang mabubuting tao!

Ang Pagtitipon ay isang relihiyosong pagpupulong sa lipunan para sa mga taong katulad ng pag-iisip. Nakahanap ang mga sup-porter ng 7 tao o higit pa, magsama-sama iyon ay isang st 'Pagtitipon'. Ang 1 Pagtitipon ay maaaring isagawa sa bahay. Ang mga alternatibo ay isang SmeC, PHeC o Paaralan. Ang Pagtitipon ay naghahalal ng mga Elder na bumubuo ng isang komite na tinatawag na 'Klan'. Sa 1 st Gathering lahat ng naroroon ay nagpasya na magdaos ng Gathering tuwing Fun-day. Sa isang pangalan para sa Pagtitipon at kung kailan gaganapin ang susunod na pagpupulong ng komite.

Ang mga tagasuporta (**dadalo**) ay pumipili sa isang secret-ballot 1 Elder (**minimum**) hanggang sa maximum na 7 HE at 7 SHE (**7_7 rule**) sa kabuuan na 14 na Elder. Maaaring magnominate ang sinumang Supporter na naroroon, basta't natutugunan nila ang mga kinakailangan.

Mga kinakailangang kinakailangan para maging Elder: Edad 28 - 70, maging magulang, pisikal at mental na kayang gawin ang mga tungkulin ng isang miyembro ng Komite.

Walang sekswal na kapansanan (**Molester ng bata, parehong kasarian, nalilitong kasarian**), walang criminal record, walang rabbi, walang klerong Katoliko, walang madre o monghe.

Tandaan! Ang kapansanan sa sekswal ay isang banta sa mga bata.

7_7 Ang Panuntunan (**pantay na representasyon ng HE at SHE**) ay nalalapat sa lahat ng komite ng UCG. Ang mga komite ay binubuo ng 1 (**hindi kumpleto**) hanggang 14 (**kumpleto**).

Ang isang hindi kumpletong komite ay maaaring binubuo ng anumang kumbinasyon ng HE at SHE ngunit hindi hihigit sa 7 HE o 7 SHE. E.g. 8 SIYA, 6 SIYA ay mali hindi maaaring higit sa 7 SIYA. Ang isang kumpletong komite ay binubuo ng 7 HE, 7 SHE. Isang kumpletong komite ang layunin. 1 nahalal ay kailangang gawin ang lahat ng tungkulin. Maaaring ibahagi ng 14 na nahalal ang workload nang pantay-pantay.

Mga tungkulin **ng Klan** :

Ayusin: Lugar ng pagtitipon (**bulwagan, seguridad**), transportasyon para sa mga maysakit, may kapansanan, matatanda...

Isapubliko: Pagtitipon (**kung kailan, saan at mga direksyon**), media-release at mensahe ng, **1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian**
Mga tagapag-alaga

Programa: Maligayang pagdating, outline, itemize, Panalangin, pagbabasa, diskusyon fund-raising. Tiyaking itinataguyod ang pangunahing wika, lokal na Diyalekto at Tradisyon..

Hold: Gulo, halalalan, induction ng bagong kasal at bagong panganak.

Magdalamhati sa mga nagtapos ng buhay.

Catering: upuan, inumin (hindi alkohol), pagkain, musika, sayawan, libangan, at paglilinis...

Komite: Pagpupulong. Protektahan ang hindi patas na inaatake, mahina, nangangailangan, disadvantaged.

Up-keep: Iwasan ang mga listahan at kampanya, maghanda ng materyal na pang-edukasyon para sa mga paaralan, magtatag ng mga non-profit na organisasyon (CRON)...

Manatiling nakikipag-ugnayan: Sa Shire Council. Tagapangalaga ng Custodian na nakatayo para sa halalan sa komersyal, pampulitika, panlipunan,... komite, posisyon,...

Ang Klan na may suporta ng Mga Tagasuporta ay sumisipsip ng lahat ng lokal na pangkapaligiran, non-profit, hindi marahas at panlipunang mga dulot ng hustisya at patakbuhan ang mga ito.

Bukas ang Pagtitipon tuwing 'Fun-Day' mula 1 oras pagkatapos ng pagsikat ng araw hanggang 1 oras bago lumubog ang araw. Ang isang Pagtitipon ay nakikilahok sa N-At-m (New-Ege time-management) Fun-day themes (mga pagdiriwang, alaala, kahihiyan). Sinusuportahan ng mga pagtitipon ang lokal na lutuin, kultura, diyalekto, mga tradisyon.

Ang mga Tagasuporta ng Etiquette

sa Pagpupulong ay bumibisita sa isang Pagtitipon at hinihikayat ang iba na bisitahin ang isang Pagtitipon. Sila ay nagdarasal, sumasamba, nakikihalubilo, nag-uusap, nagkukuwentuhan, kumakain (walang junk food), umiinom (non-alcoholic), kumakanta, sumayaw, tumawa, naglalaro, nagkakasundo... It is your Gathering enjoy and make it work!

Ang aktibong pakikilahok ay humahantong sa mga karanasan. Ang mga karanasan ay mahalaga; gusto naming ibahagi ito sa iba. Gusto naming talakayin ang aming mga karanasan sa iba. Pinapataas nito ang ating relasyon sa iba. Ang pagtaas ng magagandang relasyon ay isinasalin sa kaligayahan.

Upang magawa ang karanasan ay kailangang magkaroon ng pagkakaiba-iba. Ang mga paksang saklaw ay maaaring mga aktibidad sa Pagtitipon, ang Manipestong Tagapagbigay ng Batas, mga listahan ng pag-iwas, kaalaman, balita sa kasalukuyan, libangan, interes, lokal at pamahalaang panlalawigan. Huwag kang mahiya!

Talakayan-Etiquette: Makinig nang mabuti nang hindi nakakaabala sa isang tagapagsalita.

Sumagot nang madamdamin nang hindi kasuklam-suklam, bastos o agresibo.

Ang mga relasyon ng tao ay umaasa sa simbuyo ng damdamin, kompromiso at pagpaparaya. Upang ikalat ang isang sitwasyon; sumang-ayon sa hindi sumasang-ayon.

Sa lahat ng Pagtitipon, Tagasuporta, bisita, Elder, Miyembro ay tinutugunan bilang tagapag-alaga ng tagapag-alaga (1 st name) lahat ay pantay. Mga matatanda at Ang mga miyembro ay mga pinunong may mga titulong karangalan. Ang mga pamagat na ito ay ginagamit lamang sa labas ng Pagtitipon sa publiko o sa mga komite.

1 Mahal ng DIYOS ang mga G atherings

Sa Klan's 2nd meet Custodian Zenturion (1 HE and 1 SHE) are elected. Ang kanilang mga pahayag ng Katotohanan ay kinuha at pagiging kasapi ng 1 Simbahan, Naka-post ang Universe Custodian Guardians. Isang bagong Pagtitipon ang nakalista sa web site.

Magagamit na ngayon ng **Pagtitipon** ang lahat ng magagamit sa web site. Ang Pagtitipon ay maaari ding makalikom ng mga pondo (walang kredito) 90% na pananatili sa Ang pagtitipon ng 10% ay ipinapasa sa Universe Custodian Guardians pangangasiwa.

Ang Custodian Zenturion ay ang mga nahalal na pinuno na kumakatawan sa Gat-hering sa lokal na komunidad at lokal na pamahalaan. Ang mga pinunong ito ay madamdamin tungkol sa 1 **DIYOS** at 1 PANANAMPALATAYA. Pinangungunahan nila ang walang takot na etika at propesyonal na halimbawa ay nagpapakita ng pagpapakumbaba, determinasyon, disiplina at pagpupursige. Ang kanilang pangunahing gawain ay makipag-usap at magsulong ng a nakabahaging pag-unawa sa layunin ng UCG sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng makapangyarihang mga estratehiya (kasama ang Klan) para sa paglipat ng Gathe-ring sa direksyon ng kanilang ibinahaging pananaw. Ang mga layunin na may time-line ay itakda. Nakatuon sila sa pangunahing layunin ng UCG spr-eading ng pinakabagong Mensahe **ng 1 GOD**, ang '**Law-Giver Manifest**'. Nito aplikasyon at proteksyon nito.

Ang mga Indibidwal na Miyembro ng Universe Custodian Guardians, ay hindi maaaring tumanggap ng mga parangal, premyo o titulo. Hindi sila maaaring ihalal o itinalaga sa anumang uri ng Pamahalaan. Kung tatanungin maaari silang magbigay ng walang gantimpala na payo. Kung sila ay naging bahagi ng Gobyerno, mawawalan sila ng kabuluhan pagiging miyembro ng UCG at hindi na ito mababawi.

Tandaan! Hindi ito nalalapat sa Elders o supporters. Matatanggap nila mga parangal, premyo o titulo. Maaari silang ihalal o italaga sa anumang uri ng Pamahalaan o Komite. Sinumang Tagapangalaga ng Tagapag-alaga, nahalal sa Pamahalaan o Komite na hindi gumagamit ng Tagapagbigay-Batas

Manifest bilang gabay. Ay upang subukan nang husto at matiyaga hangga't maaari hikayatin ang paggamit ng Manifest na Tagapagbigay-Batas!

Ang isang nahalal na C-Zenturion ay kailangang gumawa ng Truth-Statement

Pahayag ng Katotohanan

Oh kahanga-hanga lahat ng makapangyarihan 1 at tanging **1 DIYOS**. Sino ang parehong SIYA at SIYA. Lumikha ng pinakamagandang Uniberso. **saksi:**

Ang iyong pinakamapagpakumbaba na tapat na tagapag-alaga (**1 st name**). Nahalal na Custodian Zenturion ng mga Elder ng (**pangalan**) Pagtitipon.

Totoong sabihin: Na

tutulungan ko **ang 1 DIYOS**, Mga Tagasuporta ng 1 PANANAMPALATAYA, ang 1 Tagapangalaga ng Tagapangalaga ng Uniberso ng Simbahan at ang lokal na komunidad.

Na hindi ko ginawa o hinimok ang isang tao na Patayin, Panggagahasa, Torture o pang-aabuso sa bata, o pinoprotektahan ang sinumang gumawa.

Protektahan ang integridad ng pinakabagong mensahe **ng 1 DIYOS : Law-Giver Manifest**.

Bilang Custodian Zenturion ang 7 gawi ay aking gabay: Hindi gumanti ng karahasan ng karahasan!

Magmasid upang magkaroon ng kamalayan sa mga anti-social, anti-habitat na pag-uugali.

Iprotesta ang kawalan ng katarungan, amoralidad, paninira sa kapaligiran!

Resolbahin ang salungatan sa pamamagitan ng pagtatasa, pakikinig at talakayan.

Makisalamuha, maging pamilyar sa lahat ng iba't ibang grupo sa ating komunidad Magsalita para

sa kung ano ang tama sa moral, humingi ng pananagutan!

Manindigan para sa hindi patas na inaatake, disadvantaged, mahina, nangangailangan!

Para sa Kaluwalhatian ng **1 DIYOS** at sa Kabutihan ng Sangkatauhan

Nawa'y maging Saksi at Hukom ang 1 DIYOS

Ang hindi paggalang sa isang 'Truth-Statement' ay humahantong sa pagkansela ng member-hip, pagbabawal sa lahat ng Pagtitipon. Pag-iwas ng mga Tagasuporta. **Kung ang dishonoring ay isang kriminal na kalikasan, aabisuhan ang Prosekusyon.**

Tandaan! Ang mga Indibidwal na Miyembro ng Universe Custodian Guardians, ay hindi maaaring tumanggap ng mga parangal, premyo o titulo. Hindi sila maaaring ihalal o italaga sa anumang uri ng Pamahalaan. Kung tatanungin maaari silang magbigay ng walang gantimpala na payo. **Kung magiging bahagi sila ng Gobyerno, mawawalan sila ng membership sa UCG at hindi na ito mababawi.**

Aplikasyon ng Membership

I-print out! Punan! Mail out!

Ang Membership Application na ito ay ginagamit upang ipaalam sa UCG at magparehistro bilang isang Pagtitipon ng **1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians**



Ginagawa rin nito ang mga naka-itemize na Custodian Zenturion na mga miyembro ng Universe Custodian Guardians.

Sa mga puwang isulat ang mga unang pangalan ng **'Elders'** na naghalal sa

Custodian Zenturions at nakarinig ng kanilang **'Truth Statement'**.

1 st pangalan ng (HE) C. Zenturion :			
1 st pangalan ni (SHE) C. Zenturion :			

Kaming nasa itaas na pinangalanang Elders and Custodian Zenturion ay susunod sa Membership Rules: **May 1 GOD be our Witness and Judge CG Kalender N-Atm**

Date:

Maaaring bawiin **ang pagiging miyembro** kung lumalabag sa **Manifest ng Tagapagbigay-Batas**. Ang anumang paglabag ay iimbestigahan at haharapin.

1 DIYOS ang ating Pananampalataya!

1 ANG PANANAMPALATAYA ang ating moral na lakas!

Ang Manipestong Tagapagbigay ng Batas ang ating gabay!

Ang Universe Custodian Guardians ay ang ating Simbahan!

